

Cầu nối giúp doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, năm qua, Trung tâm Xúc tiến Thương mại (Sở Công Thương) đã nỗ lực tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại thiết thực, hiệu quả, giúp các doanh nghiệp trong tỉnh tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Phạm Văn Hợp, Giám đốc Trung tâm cho biết: Mặc dù trong điều kiện nguồn kinh phí hạn hẹp song Trung tâm đã linh hoạt tổ chức hiệu quả nhiều chương trình xúc tiến thương mại ở trong và ngoài tỉnh. Điểm nhấn của năm 2017 là đã tổ chức triển khai thực hiện thành công hai chương trình xúc tiến thương mại là hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2017 và chương trình đưa hàng Việt về nông thôn. Cả hai chương trình đều tổ chức với hình thức, quy mô và chất lượng tốt hơn các năm trước, được các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân đánh giá cao. Hai chương trình đã góp phần giúp cho các đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh nói chung và của Việt Nam nói riêng mở rộng mạng lưới phân phối tại thị trường Thái Bình, giới thiệu và quảng bá trực tiếp sản phẩm đến người tiêu dùng, góp phần xây dựng niềm



Nhiều sản phẩm nội thất quý hiếm được bày bán tại các kỳ hội chợ của tỉnh.

tin vào sản phẩm nội địa của người dân trong tỉnh. Qua đó cũng giúp người tiêu dùng biết và tiếp cận, sử dụng ngày càng nhiều sản phẩm hàng hóa của Việt Nam chất lượng cao với giá cả phù hợp. Đặc

biệt, hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2017 còn được đầu tư nâng cao cả về quy mô và hình thức tổ chức với 350 gian hàng và trên 1.000m² đất trống của các doanh nghiệp trong và ngoài nước

tham gia trưng bày các sản phẩm hàng hóa phong phú, đa dạng về chủng loại, mẫu mã và chất lượng. Tại hội chợ còn có khu triển lãm thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội các huyện, thành phố trong tỉnh, khu gian

hàng các tỉnh, thành phố trong khu vực, khu triển lãm sinh vật cảnh các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ với quy mô trên 10.000m² trưng bày, giới thiệu trên 1.000 sản phẩm sinh vật cảnh các loại của hội sinh vật cảnh các tỉnh, thành phố trong khu vực...

Mặc dù không được cấp kinh phí để tổ chức các chương trình liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản thực phẩm nhưng để hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm của tỉnh, nhất là các sản phẩm nông sản thực phẩm, thủy hải sản, Trung tâm đã tổ chức cho các doanh nghiệp của tỉnh tham gia và trưng bày sản phẩm hàng hóa tại các hội chợ giao thương, kết nối cung, cầu tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Yên Bái, Quảng Ninh. Ngoài ra, Trung tâm còn liên kết tổ chức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia 19 hội chợ khác ở tỉnh ngoài, trong đó tổ chức tham gia 4 hội chợ có hỗ trợ kinh phí gồm: hội chợ Hùng Vương - Phú Thọ, hội chợ công thương Quảng Nam, hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc - Phú Thọ và hội chợ đặc sản vùng miền tại Hà Nội. Tại mỗi hội chợ, Trung tâm tổ chức khu gian hàng của tỉnh có quy mô từ 3 - 8 gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Thông qua các kỳ hội chợ, nhiều sản

phẩm của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong các làng nghề được tiêu thụ lượng hàng hóa lớn như sản phẩm chạm bạc Đồng Xâm, thêu ren, bánh dày, kẹo lạc...

Theo ông Phạm Văn Hợp, các chương trình xúc tiến thương mại hiện nay mới chỉ tập trung vào việc tổ chức và tham gia các hội chợ triển lãm, tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn, tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa mà chưa có nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu khảo sát thị trường, nhất là thị trường nước ngoài. Bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp cũng chưa nhận thức đầy đủ được tầm quan trọng của việc tham gia vào các chương trình xúc tiến thương mại cũng như chiến lược xây dựng quảng bá thương hiệu sản phẩm. Do đó, thời gian tới ngoài việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các hoạt động xúc tiến đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Trung tâm sẽ tranh thủ sự hỗ trợ của các đại sứ quán, tham tán thương mại Việt Nam tại các nước và các đại sứ quán, các tổ chức xúc tiến của nước ngoài tại Việt Nam giới thiệu thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm của tỉnh để tìm kiếm đối tác hợp tác sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và hợp tác mở rộng, phát triển sản xuất.

THU THỦY

Nhiều phần quà thiết thực tặng đồng bào vùng cao Lạng Sơn



Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố vừa đến thăm, tặng quà các hộ dân nghèo và học sinh tiểu học của hai huyện Cao Lộc, Lộc Bình (Lạng Sơn).

Hơn 1.000 chiếc áo ấm, 500 đôi giầy, dép, 20 triệu đồng và 17 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng của Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng quà của hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố đã được trao cho các hộ dân nghèo và học sinh tiểu học của hai huyện Cao Lộc, Lộc Bình. Tổng trị giá quà tặng gần 250 triệu đồng.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Đồng ấm vùng cao" do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào dân tộc vùng cao, giúp bà con thêm ấm áp, vui đón mùa xuân mới.

HOÀNG LANH

610 chiếc bánh chưng tặng bệnh nhân Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn



Nhân dịp tết dương lịch 2018, bệnh nhân Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn và người dân làng phong Văn Môn được nhóm thiện nguyện tặng bánh chưng.

610 chiếc bánh chưng do chị Phan Vũ Diễm Hằng và nhóm thiện nguyện gửi tặng đã được chuyển đến Bệnh viện và trao tận tay bệnh nhân và người dân làng phong Văn Môn. Món quà tuy nhỏ nhưng là tâm nguyện của nhóm thiện nguyện, mong muốn được sẻ chia, động viên bệnh nhân và người dân làng phong Văn Môn, giúp họ vượt nỗi đau, mặc cảm bệnh tật, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

HÀ DUNG

149 phần quà đồ dùng mùa đông tặng bệnh nhân tâm thần

Câu lạc bộ Tâm thiện nguyện Thái Bình và các nhà hảo tâm đã về Bệnh viện Tâm thần, phối hợp với cán bộ, bác sĩ tổ chức tặng quà cho bệnh nhân nặng, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện.

Câu lạc bộ Tâm thiện nguyện Thái Bình hiện hỗ trợ bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần mỗi tuần một bữa trưa với tổng số 150 suất cơm. Nắm bắt hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân, câu lạc bộ đã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí mua quà hỗ trợ bệnh nhân nhân dịp tết dương lịch. Tại buổi trao quà, các thành viên câu lạc bộ và cá nhân các nhà hảo tâm đã tặng quà cho 149 bệnh nhân, mỗi bệnh nhân 1 chăn len, 1 áo khoác, 1 áo len, 4 đôi tất, 1 mũ len. Ngoài quà tặng là đồ dùng mùa đông, nhóm từ thiện, các nhà hảo tâm và Bệnh viện còn tổ chức giao lưu văn nghệ, tổ chức cho bệnh nhân liên hoan tất niên.

ĐỨC ANH

CÔNG AN HUYỆN HƯNG HÀ

Nhiều giải pháp bảo đảm ATGT

Thời gian qua, nhằm bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) cho người và phương tiện tham gia giao thông, Công an huyện Hưng Hà đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, đặc biệt là tăng

cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm. Hưng Hà có 35 xã, thị trấn với tuyến quốc lộ 39 và nhiều đường tỉnh chạy qua. Trong đó, tuyến quốc lộ đoạn chạy qua hai thị trấn Hưng Hà và Hưng Nhân

là khu vực có đông dân cư, chợ buôn bán và các cơ quan, doanh nghiệp, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông lớn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trước tình hình trên, Công

an huyện Hưng Hà đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm ATGT phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Trong đó,

chủ trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh.

Theo Thượng tá Trần Hữu Hiến, Phó Trưởng Công an huyện: Công an huyện phối hợp với các cơ quan, đoàn thể xây dựng, phát 8 phóng sự về công tác bảo đảm ATGT; tổ chức các buổi tuyên truyền, thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ cho 840 lượt giáo viên, học sinh các trường trên địa bàn. Duy trì tốt các hoạt động của 35 tổ tự quản ATGT. Tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về ATGT với trên 90% hộ dân trên địa bàn. Bà Lê Thị Hòa, thị trấn Hưng Hà chia sẻ: Được tuyên truyền về bảo đảm ATGT, tôi hiểu rõ hơn về những tác hại của việc không chấp hành nghiêm Luật Giao thông

đường bộ. Vì thế, tôi và gia đình luôn nhắc nhở con em mình chấp hành đúng Luật khi tham gia giao thông.

Trung tá Trần Đình Lâm, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động, Công an huyện cho biết: Công an huyện đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT. Cùng với đó, Công an huyện đã mở nhiều đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường hay xảy ra tai nạn, các điểm nút giao thông đông đúc. Tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn như chạy quá tốc độ cho phép, sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm... Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã phát hiện hơn 1.600 trường hợp vi phạm ATGT; tước giấy phép lái xe 83 trường hợp; tạm quản lý 426 phương tiện; thông báo về nơi cư trú, học tập hơn 2.400 trường hợp. Nhờ thực

hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp bảo đảm ATGT, trong năm 2017 trên địa bàn huyện Hưng Hà xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đường bộ, giảm 2 vụ so với năm 2016.

Cũng theo Trung tá Trần Đình Lâm, nhằm kiểm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương), nhất là vào các dịp lễ, tết, trong thời gian tới, Công an huyện Hưng Hà tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, phối hợp với các ngành chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự ATGT. Phối hợp chặt chẽ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ATGT đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động, Công an huyện cũng tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, góp phần nâng cao ý thức cho người dân khi tham gia giao thông, đồng thời bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do tai nạn giao thông xảy ra.

MAI THỦY



Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động, Công an huyện Hưng Hà làm nhiệm vụ bảo đảm ATGT.

THÁI THỤY

Chủ động phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm

Để giảm thiểu thiệt hại do thời tiết rét đậm, rét hại gây ra cho đàn gia súc, gia cầm, các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Thái Thụy đang chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống theo hướng dẫn của ngành chuyên môn.

Về một số xã trên địa bàn huyện Thái Thụy vào thời điểm này, chúng tôi ghi nhận sự chủ động, tích cực trong việc chăm sóc, bảo vệ an toàn cho đàn gia súc, gia cầm của các hộ chăn nuôi. Ông Hoàng Văn Lương, xã Thái Phúc, chủ trang

trại đang nuôi 500 con lợn cho biết: Với đàn lợn từ 1 - 2 tháng tuổi của trang trại thì khả năng sống và tăng trọng của chúng phụ thuộc chủ yếu vào hai yếu tố là nhiệt độ môi trường sống và chế độ chăm sóc của người chăn nuôi. Để đàn lợn phát triển tốt trong điều kiện thời

tiết giá rét của mùa đông tôi đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống rét và tập trung chăm sóc. Theo đó, tôi chủ động gia cố, tu sửa chuồng trại không để gió lùa vào làm giảm nhiệt độ trong khu vực nuôi, đồng thời lắp thêm hệ thống bóng đèn sưởi ấm

cho lợn, bảo đảm nhiệt độ trong chuồng nuôi luôn giữ ở mức 24°C. Đồng thời, bảo đảm lượng thức ăn đầy đủ và bổ sung thêm các chất Vitamin tổng hợp, khoáng chất, qua đó nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn. Ngoài ra, định kỳ tôi còn tiêm phòng cho đàn lợn đầy đủ các loại vắc-xin như: phó thương hàn, dịch tả, tụ cầu, lở mồm long móng. Hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Thái Thụy là 2.077.980 con, trong đó đàn trâu, bò 6.921 con, đàn lợn 146.059 con, đàn gia cầm 1.925.000 con. Theo dự báo mùa đông năm nay ở miền Bắc thời tiết sẽ lạnh hơn so với những năm trước. Các đợt rét đậm, rét hại xuất hiện muộn hơn sau Noel nhưng tần suất nhiều và kéo dài hơn. Đặc biệt, trong những ngày gần đây, nhiệt độ xuống thấp, trời rét

đậm, rét hại kèm theo mưa phùn là điều kiện thuận lợi cho các loại dịch bệnh phát triển trên gia súc, gia cầm, nhất là dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng, tụ huyết trùng ở trâu, bò. Vì vậy, huyện Thái Thụy đang tập trung chỉ đạo các hộ nuôi cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống rét, phòng các bệnh truyền nhiễm cho đàn vật nuôi theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Theo đó vào những ngày trời rét đậm, rét hại người dân không được thả rông gia súc, gia cầm; gia cố, che chắn giữ ấm cho chuồng trại; thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi để bảo đảm sạch sẽ, khô ráo, lót ấm nền chuồng bằng rơm rạ. Đồng thời cho gia súc, gia cầm ăn uống đầy đủ, chủ động nguồn thức ăn dự trữ, bổ sung thêm thức ăn tinh bột để tăng sức đề

kháng, chống chịu các loại bệnh thường gặp ở đàn gia súc, gia cầm trong mùa đông...

Bên cạnh sự chủ động của người dân, các ngành

chuyên môn tăng cường công tác phối hợp với các xã, thị trấn hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp chống rét, phòng bệnh truyền nhiễm cho đàn

gia súc, gia cầm; thực hiện tốt công tác tiêu độc, khử trùng nhằm tiêu diệt mầm bệnh, hạn chế dịch bệnh phát sinh và lây lan.

TRẦN TUẤN



Trang trại của ông Hoàng Văn Lương.